



## ข่าวประชาสัมพันธ์

### มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที ๑๗-๒๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๓๗ มูลค่าข่าว ๗๓๓,๓๙๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# Learn & Earn เรียนรู้คู่เก็บเกี่ยว



## จังหวัดก้าวที่มั่นคง ของนักศึกษาชายชุด AEC

ในช่วงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่กำลังจะมาถึงช่วงปลายปีนี้ หนึ่งสิ่งที่เขาชาวไทยต้องคำนึงถึงคือการเตรียมพร้อมรับมือกับคู่แข่งที่กำลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งด้านความรู้ ทักษะภาษา และอื่นๆ เพื่อเป็นเครื่องมือรองรับการทำงานในอนาคต

โดยปีนี้มีสถานศึกษาหลายแห่งขยายเวลาในการเปิดภาคเรียนให้ตรงกับประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีในการร่วมกิจกรรมเพิ่มทักษะ ให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยผ่านกระบวนการ การทำงานจริงร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี ธนาคารที่มี

การใช้สัญลักษณ์ "นกยูงยักษ์" ภายใต้โครงการ Learn & Earn @ KTC 2015

สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น การดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้แนวคิด 'เปิดโลกทัศน์จุดไฟฝันผ่านผู้นำกับบุรีรัมย์ ยูไนเตค และบุรีรัมย์ เซอร์กิต' ซึ่งเป็นหนึ่งใน Discover, Dream, Dare ให้นิสิต-นักศึกษาในโครงการได้เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้ทริเอนแห่งความสำเร็จจากธุรกิจระดับประเทศที่จะนำไปสู่แนวทางในการกำหนดเป้าหมายและกล้าที่จะดำเนินชีวิตและอาชีพให้ประสบความสำเร็จ





อุบลรัตน์ บุญยะกนิษฐ ผู้บริหารสูงสุด ทรัพยากรบุคคล เคทีซี กล่าวถึงโครงการ Learn & Earn @ KTC ว่า เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการมุ่งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนิสิต-นักศึกษาเป็นสำคัญ จึงเล็งเห็นที่จะมอบโอกาสนี้ให้กับนิสิต-นักศึกษา ผ่านการจัดกิจกรรมสัมมนา, เวิร์คช็อปหลากหลายรูปแบบ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือที่เรียกว่า Knowledge Sharing ที่จะเป็ประโยชน์ต่อการทำงานในยุค AEC ที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายปี 2558 เสริมความรู้เชิงธุรกิจ ปลูกฝังทัศนคติในการบริหารจัดการรายได้ อันจะส่งผลให้นิสิต-นักศึกษาเหล่านี้สามารถใช้ประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ด้าน อาริยะ อัครจรไชย นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล่าถึงการร่วมฝึกงานตำแหน่ง Public Relations (PR) กับ 'เคทีซี' ว่า เคทีซี เป็นองค์กรทันสมัย

ให้อิสระในการแสดงออกทางความคิด รวมทั้งเรื่องเวลาเข้าฝึกงาน ออกงาน สามารถเลือกวันทำงานได้ ไม่กระทบการเรียน

“การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะทำให้ประเทศไทยมีแรงงานเคลื่อนย้ายอย่างอิสระ สามารถพัฒนาทักษะด้านภาษา และมีเงินทุนไหลเวียนเข้า ออก มากขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นดาบสองคมถ้าไม่รู้จัดการเตรียมตัวที่จะรับมือ ซึ่งโครงการดังกล่าว ถือว่าตอบโจทย์ในช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านทางความคิด การต่อช่องทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี” อาริยะกล่าว ขณะที่ กัญญาวีร์ รอดแก้ว คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย



เกษตรศาสตร์ บอกว่า ตนฝึกงานตำแหน่ง Process Development ได้เรียนรู้การทำงานจริง จากเจ้าหน้าที่ที่มากประสบการณ์ ที่นี้ไม่ใช่ให้เดินชงกาแฟหรือถ่ายเอกสารเหมือนที่อื่น ๆ แต่ได้มากกว่านั้นคือ การทำงานที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นโปรเจกหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบ โดยยึดหลักการจริง เรียนรู้เป็นประสบการณ์ มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน

“มองการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ว่าตนยังไม่มีความพร้อม แต่พยายามพัฒนาตัวเอง ทั้งภาษา การทำงาน





เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ ที่จะสามารถทำให้เกิดการปรับตัวให้เข้าอยู่  
ร่วมกับสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้” น.ส.กัญญาวีร์ กล่าว  
เช่นเดียวกับ วิศรุต ว่องวิญญพงศ์ นักศึกษาจากคณะ

รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ เล่าถึงประสบการณ์การฝึกงานตำแหน่ง Human  
Resource (HR) ว่า “ได้สัมผัสกับรู้ได้ถึงการทำงาน และปฏิบัติ  
งานในโลกของความเป็นจริง ไม่ใช่แค่ส่งขึ้นส่งเอกสารตามที่คิด  
ไว้ตั้งแต่ต้น ฝึกงานจนมาถึงวันนี้ได้รับประสบการณ์จากหลายๆ  
เหตุการณ์ ซึ่งทำให้มีไหวพริบในการรับมือที่จะแก้ปัญหาในวันข้างหน้า  
ให้ได้

“การเปิด AEC เป็นการเปิดประเทศที่มีการติดต่อสื่อสารที่  
ง่ายขึ้นมากกว่าปัจจุบัน และเป็นอีกหนึ่งแนวทางเพื่อสร้างความ  
สัมพันธ์ในหลายๆ ด้าน ที่จะพัฒนาแต่ละประเทศให้ดีขึ้นกว่า



เดิมไม่มากนักน้อย และตอนนี้ก็กำลังศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์  
ระหว่างประเทศอยู่แล้ว จึงต้องมีความแข็งแกร่งในเรื่องของภาษา  
ในประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าปกติ ก็จะพยายามพัฒนาเรื่อยๆ”  
วิศรุต กล่าว

การเตรียมความพร้อมรับมือการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ  
อาเซียน หรือ AEC นั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านให้เกิดช่องโหว่ทาง  
ความคิด การสื่อสาร หากยังไม่เริ่มพัฒนาตัวเองโอกาสที่จะเกิด  
การแย่งชิงในตำแหน่งงานก็จะมีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ต้อง  
พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส เตรียมตัวให้พร้อมสร้างโอกาสต่อรองให้  
กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางภาษา วิธีทางวัฒนธรรม รวมถึง  
การพัฒนาทางด้านความคิด อันจะส่งผลไปยังการพัฒนาตัวเอง  
ที่ยั่งยืน.

